

ข่าวข้น คนเข้ม



ชวนทำดี - นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผอ.โรงพยาบาลราชวิถี และ สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนารัฐบาล เปิดงาน “พ 24 ชวนกันทำดี” ประมุขภาพวาดสีน้ำ นำราย ได้จัดซื้อลิ้นหัวใจเทียมมอบโรงพยาบาลราชวิถี ช่วยผู้ป่วยยากไร้ที่รอรักษาตัว

ปลุกจิตสำนึกประกวดสรภัญญะ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดงานโครงการ ปลุกจิตสำนึกผู้เยาวชนในการประกวดสวนดอกไม้สุพรรณบุรีรัตนตรัยทำนอง สรภัญญะ และมอบโล่รางวัลพระราชทานรางวัลชมเชยและเงินสนับสนุนการศึกษา ให้กับนักเรียนและเยาวชนและประกาศเกียรติคุณของนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในสมัยรัชกาลที่ 9 เป็นรางวัลชมเชยแก่นักเรียนที่เข้าประกวดทั้ง 19 แห่ง ที่วัดโพชนาม อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อเร็ว ๆ นี้ ด้านพระปณิธา- วิสุทธิ โมลี เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (ธ) เผยว่า ได้ร่วมกับเทศบาลตำบล สนามชัยเขตและบริษัทพันธวิศกรรมและบริหารก่อสร้าง จัดขึ้นมีน.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์

นักเรียน และผู้บริหารท้องถิ่น จาก จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ชลบุรี เข้าร่วม สำหรับผลการประกวดสวนดอกไม้ นร. โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา และโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียน วนาราม สังกัด อบจ.ชลบุรี ชนะเลิศระดับประถมศึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือร่วมใจกัน ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน หรือมีคำย่อว่า “บวร” เพื่อให้กิจกรรมอันเกี่ยวกับ ศาสนาพุทธเกิดขึ้น เป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา โดยดึงเยาวชนเข้ามา มีส่วนร่วม และขอให้รักษา สืบสาน ต่อยอดและขยายผลการเผยแพร่ ศาสนาพุทธให้ควบคู่กัน ไปด้วยกับการเรียนรู้ในแวดวงการศึกษาให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติและบ้านเมืองต่อไป.



☐ ลพบุรี'รวมพลตบสร้างโคกหนองนา'แก้ภัยแล้ง

นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน“รวมพล ตบสร้าง โลก หนอง นา” ตอน...มีน้ำ มีป่า มีกิน ครั้งที่ 1 ซึ่งมูลนิธิกิจกรรมธรรมชาติ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลเขาพระงาม และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดขึ้น ที่ วัดฉลาฟาร์ม ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชชาติที่ทรงห่วงใยในการจัดกลุ่มน้ำ มาแก้ปัญหา ด้วยแนวคิด โลก หนอง นาโมเดล เพื่อรับมือกับวิกฤติภัยแล้งและน้ำท่วม มาเผยแพร่องค์ความรู้ในการทำโคก หนอง นา ที่ถูกต้อง ยั่งยืน เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม และถือเป็นการรวมพลเครือข่ายผู้ทำโคก หนอง นา เพื่อต่อยอดความสำเร็จของผู้ฝึกปฏิบัติสร้างโคกหนองนาโมเดล ว่าคือทางรอดของวิกฤติ ภัยพิบัติท่วมภัยแล้งได้จริง ซึ่งภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการมีชีวิต และฐานการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชชาติ อาทิ องค์ความรู้เรื่องการจัดการ ดิน น้ำ ป่า เพื่อการฟื้นฟูลุ่มน้ำตามรอยพ่อ, คลินิกความรู้ภูมิชุมชนไม่จำกัด ไขข้อสงสัยเรื่องการขุดโคกหนองนาอย่างถูกต้องและยั่งยืน ฐานแห่งการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน เรื่องราว และประสบการณ์จริงของคนลงมือทำ โลก หนอง นา ตัวจริงจาก 7 จังหวัด ลุ่มน้ำป่าสัก มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม